



CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

❖ Thu Hoài

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, V.I. Lênin chỉ rõ: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “chỉ đảng nào có được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(2).

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định “lấy chủ nghĩa Mác-Lênin” làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù

hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua nhiều nhiệm kỳ đều thống nhất phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta.

Để tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 35) đã nêu các phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo là kết hợp giữa “xây” và “chống”, và “xây”

là mục đích cao nhất. Nghị quyết cũng nêu rõ mục đích của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thế và lực của chúng ta đã lớn mạnh hơn, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn đang diễn ra với những khó khăn và thách thức mới, các thế lực thù địch và phản động đang ra sức đẩy mạnh chống phá Đảng ta, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, càng khiến cho việc



đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng yêu cầu sự thống nhất cao trong toàn Đảng, có vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị. Đối với các tổ chức đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc thực hiện đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Đối với mỗi đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, trong lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức của người đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm...

Vì vậy, Nghị quyết 35 đã nêu rõ một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng... Thực hiện

Nghị quyết 35, Ban Bí thư đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019. Bên cạnh các nhiệm vụ được xác định theo lộ trình, Ban Bí thư cũng đã xác định các nhiệm vụ thường xuyên, trong đó có việc tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ nhân sự, không để trong danh sách dự kiến bầu vào các cấp ủy những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phản tử cơ hội, bất mãn chính trị; kiên quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tạc, vu khống và kịp thời báo các cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh”⁽³⁾.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thể hiện trên những vấn đề chính sau:

Thứ nhất, thể hiện ngay trong chức năng, nhiệm vụ, vai trò của UBKT các cấp được quy định tại Điều lệ Đảng. Thực tiễn cách mạng nước ta qua các thời kỳ đã chứng minh: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; góp phần thực hiện tốt kiểm soát quyền lực, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã chọn những điểm “nóng”, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội để tiến hành kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Có thể nói đến vụ việc điển hình mà UBKT Trung ương đã kiểm tra vi phạm



trực tiếp trong lĩnh vực tư tưởng, đó là vụ việc liên quan đến ông Chu Hào, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Với cương vị là Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hào đã để Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ông Chu Hào còn vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có thể thấy những sai phạm của ông Chu Hào suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hào⁽⁴⁾. Với vụ việc vi phạm nghiêm trọng trên trong lĩnh vực tư tưởng đã làm dấy lên vấn đề rất quan trọng không chỉ trong bảo vệ hệ thống lý luận, tư tưởng của Đảng cầm quyền mà còn trực tiếp đối với tư tưởng của mỗi đảng viên. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận ra và luôn luôn nhắc nhở: “Chúng

ta phải nâng cao sự tu dưỡng về Chủ nghĩa Mác-Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp Chủ nghĩa Mác-Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng XHCN thích hợp với tình hình nước ta. Như thế là phải học tập lý luận, phải nâng cao trình độ lý luận chung của Đảng, trước hết là của cán bộ cốt cán của Đảng”⁽⁵⁾.

Bước sang nhiệm kỳ XIII, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. UBKT Trung ương và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm 2021, qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã xử lý và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý nghiêm 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (gồm 3 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương; 02 thứ trưởng, 01 đồng chí nguyên chủ tịch; 01 đồng chí nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy; 13 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Kiểm tra, làm rõ các sai phạm, xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với một số tập thể, cá nhân sai phạm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; 01 tập thể và nhiều cá nhân sai phạm xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam... Năm 2022, riêng liên quan đến các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đối với việc ở Công ty Việt Á, UBKT Trung ương đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành; chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 UBKT tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. UBKT Trung ương và UBKT các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, công tác kiểm tra, kỷ luật đảng cụ thể hóa quan điểm, tư tưởng chủ đạo của nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, và “xây” là mục đích cao nhất. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chủ động tiến hành đi trước một bước, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, và “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhưng hết sức quyết liệt.



“Xây” là kịp thời phát hiện nhân tố tích cực để phát huy; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ lúc mới manh nha, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. “Chống” là phát hiện và xử lý nghiêm minh những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, qua đó góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như chống lại những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng việc xử lý kỷ luật, chấn chỉnh trong Đảng để bóp méo nhiều vấn đề của các thế lực thù địch. Mục đích chính là qua kiểm tra nhằm giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố và kiện toàn lại nội bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước.

Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng, đồng thời thể hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm phát huy ưu điểm, phải lấy xây là chính. Quy định 22 đã bổ sung một nguyên tắc rất quan trọng, đó là: “Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục”⁽⁶⁾. Trong bối cảnh thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, Đảng luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tìm tòi, năng động, sáng tạo; đồng thời, đề cao bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ hết mình vì sự nghiệp chung; và công tác kiểm tra, giám sát cũng phải bảo đảm được tinh thần đó. Đồng thời, cho thấy rất rõ quan điểm của Đảng ta đối với các ý kiến cho rằng việc xử lý các vụ việc qua công

tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã làm nhụt chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Với quan điểm của Đảng và các vụ việc xử lý kỷ luật vừa qua cho thấy ngược lại, qua công tác kiểm tra đã chủ động bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ hết mình vì sự nghiệp chung và nếu phát hiện vi phạm khi mới manh nha, vi phạm đến mức xử lý thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Tại Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 14 (khóa XIII) của UBKT Trung ương vừa qua, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), UBKT Trung ương cũng đã quyết định không kỷ luật đối với 2 trường hợp, có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời; thay đổi hình thức kỷ luật Khiển trách bằng hình thức Cảnh cáo đối với 3 đồng chí. Qua đó cho thấy rõ tính chất “xây” và “chống” trong công tác kiểm tra. Nhìn trong tổng thể các vụ việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên còn thấy rất rõ tính nhân văn, luôn động viên, khuyến khích đối với những đảng viên tuy có khuyết điểm, vi phạm nhưng



đã tự giác và có dũng khí đấu tranh, có trách nhiệm với Đảng; nghiêm túc xem xét tăng hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm mà hình thức kỷ luật chưa tương xứng bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong Đảng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để giúp xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chú trọng việc “xây”, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cũng rất quyết liệt trong việc “chống”. Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, khóa XII, và khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều khẳng định và coi trọng giải pháp, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Và trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã thể hiện vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; UBKT Trung ương đã kiểm tra và kết luận rõ, khách quan, kịp thời, chính

xác những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những nội dung được kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán... Đồng thời, kiểm tra cả ngay đối với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số cán bộ, đảng viên liên quan. Từ thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 27/4 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: “Từ thực tế của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, cứ có dấu hiệu vi phạm là ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra.

Đây là kinh nghiệm hay, đúng nguyên tắc, kỷ luật đảng trước, rồi đến kỷ luật về hành chính, tiếp đến là xử lý hình sự. Điều này phù hợp với đường lối và thực tiễn đã chứng minh là đúng, có kết quả tốt”⁽⁷⁾.

Các tổ chức đảng và đảng viên sau khi được kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm và hậu quả gây ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác kiểm tra đã chủ động đi trước; qua kiểm tra, đã yêu cầu thu hồi, hủy bỏ nhiều kết luận, chủ trương, quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; kiến nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, thiếu sót, bất cập và tạo tiền đề cho các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, việc thông tin xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm sau các kỳ họp của UBKT Trung ương cũng như của UBKT các cấp đã khẳng định sự minh bạch, khách quan, công bằng trong Đảng và làm rõ dư luận xã hội, không để các thế lực thù



địch tranh thủ việc xử lý kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để kích động, lôi kéo, chia rẽ Đảng và nhân dân, cũng như tuyên truyền không đúng sự thật nhằm đạt được mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý kỷ luật của UBKT các cấp cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng ta trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được gắn liền với công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng và tổ chức; được tiến hành công khai, dân chủ, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Sau các kỳ họp, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đều có thông cáo báo chí công khai các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó đã có tác dụng trong phòng ngừa, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên. Việc công khai thông tin trong xem xét, kỷ luật của Đảng đã khẳng định sự quyết liệt, nghiêm túc, minh bạch của Đảng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần kiên trì, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, dư luận xã hội quan tâm để chủ động nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Cùng với đó, việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, song, phải trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động

cung cấp thông tin sau mỗi kỳ họp UBKT, nhất là kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát. Công khai kết quả xử lý các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát huy tối đa hiệu quả, tác dụng trong phòng ngừa, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh vi phạm, tạo đồng thuận và hiệu ứng tốt trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng thông tin đảng viên, tổ chức đảng vi phạm để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước...□

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Đông Dương năm (1935): Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương
2. Đảng Lao động Việt Nam năm (1951): Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam
3. Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
4. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 30-31 của UBKT Trung ương khóa XII.
5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 11, trang 92.
6. Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Khoản 3, Điều 2.
7. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp Thường trực Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 27/4/2022.